

# Vì một mùa Giáng sinh an lành

Giáng sinh về trong niềm hân hoan của cộng đoàn Công giáo, Tin lành toàn tỉnh. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động được tổ chức nhỏ gọn, vì một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc cho tất cả mọi người.



Nhà thờ Chính Tòa, thành phố Thái Bình.

Tuyến đường ĐT.463 đoạn từ xã Nguyễn Xá đến xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư được xem là "đoạn đường đẹp nhất" mùa Giáng sinh với hàng trăm mô hình hang đá được trang trí lung linh. Giáo dân Trần Văn Đình, xã Vũ Tiến cho biết: Giáng sinh là dịp lễ trọng của bà con giáo dân. Vào dịp này, mọi người trong gia đình thường tập trung dọn dẹp, trang trí nhà cửa, trang trí bàn thờ Chúa; gia đình nào có điều kiện thì dựng và trang trí mô hình hang đá tái hiện khung cảnh Chúa ra đời. Năm nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập của người dân nên đầu tư cho việc trang trí và chi phí cho lễ Giáng sinh hạn chế hơn mọi năm. Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đoàn cũng được rút gọn nhằm tránh tập trung đông người

tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo linh mục Nguyễn Văn Triển, Chánh xứ Đông A, xã Vũ Tiến: Dịp lễ Giáng sinh các năm trước, ngoài khu vực nhà thờ, trang trí ở ngoài đường cũng rất nhộn nhịp. Năm nay thì gần như không có, cũng là để hạn chế khách tham quan, tránh tập trung đông người. Năm nay chúng tôi cho dựng chương trình văn nghệ mừng Chúa giáng sinh, phần lễ cũng tổ chức thật ngắn gọn; yêu cầu những người đến dự thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K". Bên cạnh đó, chúng tôi đã thành lập ban y tế có 1 bác sĩ và 3 y tá là người dân nên đầu tư cho việc trang trí và chi phí cho lễ Giáng sinh hạn chế hơn mọi năm. Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đoàn cũng được rút gọn nhằm tránh tập trung đông người

Giáng sinh chủ yếu tập trung trong khuôn viên nhà thờ, còn tại các gia đình và khu dân cư rất ít. Linh mục Nguyễn Tiến Tám, Chánh xứ Cao Mại cho biết: Việc đón mừng Chúa giáng sinh không chỉ ở hình thức bề ngoài mà còn ở trong tâm hồn. Quan trọng nhất là mỗi người cần tinh tâm, xám hối để hưởng nhận phúc của các gia đình và cùng gia chủ dâng lời cảm tạ Chúa, đón nhận tình cảm của Chúa tại gia; nhưng năm nay, do tình hình dịch phức tạp nên chúng tôi đã dừng tất cả các hoạt động này, các gia đình chủ yếu tự cầu nguyện. Tuy nhiên, tinh thần của bà con hướng về Chúa không vì vậy mà suy giảm, đây vẫn là ngày lễ vui nhất trong năm của người Công giáo.

Đối với các chức sắc, tín hữu đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh, Giáng sinh năm nay cũng là một Giáng sinh đặc biệt khi mà các hoạt động đều được rút gọn tới mức tối đa để phòng, chống dịch Covid-19. Ông Hoàng Văn Hải, Chấp sự Hội thánh Tin lành Khá Cảnh, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương cho biết: Tinh thần mừng Chúa giáng sinh thì không thay đổi nhưng về hình thức chúng tôi sẽ thu gọn rất đơn giản; năm nay không có phát giấy mời đi tới các thân hữu, chỉ tổ chức trong nội bộ Hội thánh với quy mô nhỏ nhất, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe mọi người.

Ngoài các nhà thờ, xứ họ đạo, không khí Giáng sinh còn hiện hữu ở khắp mọi nơi, từ các siêu thị, cửa hàng đến khắp phố phường với hình ảnh đèn hoa rực rỡ... Tuy nhiên, không khí không được rộn ràng như mọi năm do mọi người hạn chế tới các nơi đông người để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Chị Nguyễn Thị Quyên, Giáo xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình cho biết: Mọi năm, đến dịp lễ Giáng sinh cả nhà thường hay tới nhà thờ và các điểm vui chơi để cho tụi nhỏ được vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh. Năm nay, do dịch diễn biến phức tạp nên tôi chỉ ghé qua cửa hàng lưu niệm mua các món đồ Giáng sinh về trang trí và tặng cho các thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết. Chị Phạm Linh Chi, chủ cửa hàng đồ lưu niệm trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình cho biết: Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua không được như mọi năm, mọi người chủ yếu mua quà tặng, đồ lưu niệm nhỏ như thiệp mừng, mô hình ông già Noel và hang đá thu nhỏ... để trao nhau yêu thương trong mùa Giáng sinh.

ĐAO QUYN

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 (đường 223 cũ) đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao do Ban Quản lý dự án quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện dự án bắt đầu được triển khai thi công tại địa bàn xã Vũ Hội (Vũ Thư). Để bảo đảm tiến độ thi công dự án, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vũ Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Diện tích đất, nhà ở của gia đình anh Tống Duy Tân, khu ki-ốt chợ Cọi, thôn Trung Lập nằm ở mặt đường tỉnh 454, trong đó hơn 7m<sup>2</sup> phía ngoài thuộc hành lang giao thông của đường. Để tận dụng tối đa diện tích, năm ngoái gia đình anh đầu tư hơn 70 triệu đồng lắp đặt hệ thống cửa gỗ, cửa cuốn kiên cố trên diện tích đất hành lang giao thông này. Hiện nay, gia đình anh Tân được các đơn vị của tỉnh, huyện, xã yêu cầu phá dỡ công trình xây dựng, trả lại hành lang giao thông. Tuy rất tiếc vì giá trị công trình khá lớn nhưng xác định trả lại hành lang giao thông là nghĩa vụ và là việc nên làm, gia đình anh Tân vui vẻ chấp hành, tự giác bỏ kinh phí phá dỡ công trình để trả lại 7m<sup>2</sup> hành lang giao thông phục vụ thi công dự án.

Tương tự, một phần diện tích hàng quán của gia đình ông Nguyễn Xuân Giáo được xây dựng trên hành lang giao thông của đường tỉnh 454 từ nhiều năm trước. Ông Giáo chia sẻ: Khi giải tỏa công trình xây dựng, trả lại hành lang giao thông thì việc kinh doanh của gia đình sẽ bất tiện hơn, tuy nhiên đây là đất của nhà nước nên gia đình tôi chấp hành, sớm phá dỡ công trình vi phạm. Tôi rất mong tuyến đường tỉnh 454 sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm

# Vũ Hội Tích cực giải phóng mặt bằng thi công dự án đường 454

Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư cho biết: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 đoạn từ thành phố Thái Bình đến cầu Sa Cao do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án sẽ thi công đoạn đường thuộc địa bàn xã Vũ Hội với chiều dài gần 3,5km. Để có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư, UBND huyện Vũ Thư và xã Vũ Hội cần tuyên truyền, vận động 109 hộ dân giải phóng mặt bằng, trong đó 50 hộ thuộc thôn Trung Lập cần giải tỏa công trình xây dựng lấn chiếm, trả lại hành lang giao thông của tuyến đường; thu hồi gần 1.500m<sup>2</sup> đất ở, đất ruộng của 59 hộ dân ở các thôn Nặng An, Hùng Nhượng, Mỹ An phục vụ xây dựng, mở rộng tuyến đường. Do đặc thù địa bàn xã Vũ Hội tiếp giáp thành phố Thái Bình, hầu hết các hộ mặt đường tỉnh 454 đang ổn định, thuận lợi kinh doanh, buôn bán, khi

giải tỏa, thu hồi đất sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và sẽ có khó khăn. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tạo sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân, UBND huyện Vũ Thư đã triệu tập nhiều cuộc họp, quán triệt các nhiệm vụ, huy động hệ thống chính trị từ huyện, xã, thôn vào cuộc trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với chủ đầu tư tổ chức đo, xác định chính xác mốc chỉ giới, phạm vi giải tỏa đối với diện cần giải tỏa công trình xây dựng lấn chiếm, trả lại hành lang giao thông; các hộ còn lại đã đồng thuận về tu tường, khi có phương tiện, nhân lực sẽ nhanh chóng tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại hành lang giao thông của tuyến đường để thi công dự án. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với huyện để tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận, ủng hộ công tác thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ dự án.

Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền các văn bản liên quan và ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Xã, thôn phân công cán bộ trực tiếp đến các gia đình để giải thích bản khoản, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Với ý nghĩa quan trọng, dự án cơ bản tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của người dân. Đến nay, sau hơn 1 tháng vận động, xã Vũ Hội có 38/50 hộ dân đã hoàn thành tháo dỡ công trình xây dựng, các hộ còn lại đã đồng thuận về tu tường, khi có phương tiện, nhân lực sẽ nhanh chóng tháo dỡ công trình xây dựng, trả lại hành lang giao thông của tuyến đường để thi công dự án. Xã sẽ tiếp tục phối hợp với huyện để tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận, ủng hộ công tác thu hồi đất, góp phần bảo đảm tiến độ dự án.

QUYN LƯU



Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 454 đang thi công đoạn qua địa bàn xã Vũ Hội.

# Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 dịp cuối năm

Tết dương lịch 2022 đang đến gần. Trước bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, Thái Bình đã tăng cường các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Để giữ vững vùng xanh an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương rất cần ý thức trách nhiệm của mỗi người dân.

Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện nay, mầm bệnh đã có sẵn trong cộng đồng; diễn biến dịch tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang phức tạp, số ca mắc có xu hướng tăng, nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng và lây lan, bùng phát dịch luôn thường trực, nhất là tháng cuối năm, dịp Tết. Bên cạnh đó, biến thể đang lưu hành tại Việt Nam vẫn đang thể hiện khả năng lây lan rất mạnh, trong khi vẫn còn nhiều điểm giới y học vẫn chưa rõ về virus SARS-CoV-2, nhất là khả năng đột biến liên tục về

cấu trúc phân tử (Omicron) để chống lại hiệu quả của vắc-xin và thuốc điều trị. Nhiều biện pháp kịp thời để kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp cuối năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 17/12/2021 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Nguy cơ lây lan, bùng phát dịch nếu không kiểm soát tốt

Đến nay, tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước vẫn cơ bản được kiểm soát song theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương. Nguyên nhân là do các hoạt động xã hội trở lại bình thường, người dân thường xuyên giao lưu đi lại; mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng; biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh; một số nơi, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; người tiêm vắc-xin giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm theo thời gian, đồng thời những người mới tiêm cần có thời gian sinh miễn dịch. Hiện nay, biến chủng Omicron đã



Người dân thực hiện khai báo y tế khi đi khám chữa bệnh.

Bám sát 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch là xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả và nguyên tắc "5K" + vắc-xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân + các biện pháp khác, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế đến nơi tập trung đông người và tụ tập, liên hoan cuối năm. Nhiều gia đình có người thân đang ở các tỉnh có nhiều ca mắc trong cộng đồng đã vận động người thân ở lại, không nên về quê thời điểm này. Anh Hoàng Khắc Dương, quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ: Mọi năm, dịp tết dương lịch gia đình tôi đều về quê thăm ông bà ở Thái Bình. Năm nay, do các cháu rất hào hứng về quê nhưng dịch bệnh ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng cao nên gia đình quyết định ở lại, không về. Ông bà ở nhà tuổi đã cao, không may bị nhiễm làm lây sang người thân thì rất lo lắng.

Cùng với biến chủng Delta, sự xuất hiện của biến chủng Omicron đang khiến nhiều quốc gia phải đối mặt với số ca nhiễm mới tăng cao. Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn. Do đó, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần chủ động thực hiện nghiêm "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương. Ý thức trách nhiệm của mỗi người sẽ là lá chắn hiệu quả, góp phần ngăn chặn cho dịch lây lan, bùng phát.

HOÀNG LANH

## ► Trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kiến Xương.



Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho huyện Kiến Xương.

Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao 2.000 suất học bổng tiếng Anh online trị giá 600 triệu đồng. Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cũng với một số cơ sở đoàn trực thuộc trao tặng 100 bộ quần áo bảo hộ y tế; 7.000 khẩu trang y tế, 300 kính chắn giọt bắn và 50 thùng nước khoáng, tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

\* Chiều ngày 23/12, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh trao tặng 2.500 khẩu trang y tế, 10 hộp sữa bột dinh dưỡng, 50 thùng nước, 10 thùng sữa, nước hoa quả TH true milk với tổng trị giá 21 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thái Thụy; trao tặng 1.000 suất học tiếng Anh online trị giá 300 triệu đồng cho Hội đồng Đội huyện Thái Thụy.

Thông qua hoạt động góp phần tiếp thêm nguồn lực phòng, chống dịch cho địa phương, đồng thời giúp các em học sinh tiếp cận thêm thức tiếng Anh, thể hiện sự tích ứng kịp thời của tổ chức đoàn trong bối cảnh dịch bệnh.

NGUYỄN THỜI - QUẢN PHƯƠNG

## ► THÀNH PHỐ GẦN 79.000 LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay UBND thành phố Thái Bình đã thực hiện hỗ trợ cho 410 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của 23 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với số tiền gần 1,76 tỷ đồng; 73 lao động ngừng việc của 5 doanh nghiệp; 87 trường hợp F0, F1 và hỗ trợ thêm 7 trẻ em với số tiền gần 128 triệu đồng; 40 hộ kinh doanh số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, UBND thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ chính sách giảm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 79.000 lao động của trên 1.200 doanh nghiệp với số tiền trên 20 tỷ đồng... Các chính sách được thực hiện theo quy định, công khai, minh bạch, giúp người lao động và người sử dụng lao động tăng cường ổn định đời sống và sản xuất. Hiện chưa tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến tiêu cực trong thực hiện chính sách hỗ trợ.

NGUYỄN NGUYỆT